



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง โทร และโทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๓๐๓๔ หรือโทร. ๑๓๒๔)

ที่ กท.๐๔๐๔/๑๑๖๓๗/ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ -
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งสำเนาประกาศ
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้
ข้าราชการในสังกัดทราบ

AV

(นางจงจิตร รัตนกุลสิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่

สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

กรุงเทพมหานครขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
	๑.๑ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ อัตราว่าง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑๘ ราย	
๑	นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านปฏิบัติการ) สำนักการศึกษา
๒	นายไวยหา นวเศรษฐกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านบริหาร) สำนักการจราจรและขนส่ง
๓	นางสาวธนพร แดงจิว	ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๔	นายจิระเดช กรณภฤตกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ) สำนักการโยธา
๕	นางสาวอัจฉรา จongsithimhakul	ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๖	นายไพศาล เหมวัฒนานันท์	ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๗	นางสาวศุภร คุ้มวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านบริหาร) สำนักการศึกษา
๘	นางสาวกาญจนา ภูมิพิพัฒน์ผล	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาสังคม
๙	นายธนิต ต้นบัวคลี่	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาสังคม
๑๐	นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านการศึกษาแพทย์) สำนักการแพทย์
๑๑	นายเกรียงไกร ตั้งจิตธรรมณิศักดา	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักการแพทย์
๑๒	นางวาสนา ศิลป์เบญจพร	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านวิชาการ) สำนักการระบายน้ำ
๑๓	นางสาวพันทิพา สุชีกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักการคลัง
๑๔	นายสุริยชัย รวีวรรณ	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทศกิจ
๑๕	นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทศกิจ
๑๖	นายประสพสุข พิมพโกวิท	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๗	นายสุพรพล หนูครองสิน	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๑๘	นายวิฑูรย์ อภิสิริภูวกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
	๑.๒ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเลขที่ สงม.๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย	
๑	นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๒	นายไพศาล เหมวัฒนานันท์	ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๓	นางสาวพันทิพา สุชีกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักการคลัง
๔	นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
	๑.๓ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ตำแหน่งเลขที่ สจส.๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย	
๑	นายไวยหา นวเศรษฐกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านบริหาร) สำนักการจราจรและขนส่ง
๒	นายโทภัทร ธนสมบัติกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านวิชาการและปฏิบัติการ) สำนักการจราจรและขนส่ง
๓	นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
	๑.๔ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ตำแหน่งเลขที่ สนพ.๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย	
๑	นางเลิศลักษณ์ ธิลาเรืองแสง	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักการแพทย์
๒	นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านการศึกษาแพทย์) สำนักการแพทย์
๓	นายเกรียงไกร ตั้งจิตธรรมณีศักดิ์	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักการแพทย์
	๑.๕ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการโยธา ตำแหน่งเลขที่ สนย.๑ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๕ ราย	
๑	นายจิระเดช กรุณกฤตกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ) สำนักการโยธา
๒	นายมนูศักดิ์ บินยะฟิล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ) สำนักการโยธา
๓	นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านวิชาการ) สำนักการโยธา
๔	นายอาฤทธิ์ ศรีทอง	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านวิชาการและปฏิบัติการ) สำนักสิ่งแวดล้อม
๕	นางวารภรณ์ เอื้ออารีย์	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

หมายเหตุ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมาลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร